



สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

๓๙ หมู่ ๙ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์. / โทรสาร. ๐-๒๕๙๑-๙๗๙๔

THAI CARDIO - THORACIC NURSES ASSOCIATION

39 Moo 9 Tiwanong Rd. Bangkasor Mung, Nonthaburi 11000 Thailand. Tel. & Fax. 0-2591-9794

ที่ สพทท.๐๑๑/๒๕๖๗

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ รพ.สต./หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการพยาบาลทั้งด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาตนเองของพยาบาล เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ของกระแสสังคมโลก มีการก้าวเข้าสู่ความปกติในรูปแบบใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อร้ายแรงในปี ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ก่อให้เกิดวิกฤตในระบบสุขภาพ ทำให้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาทำให้มีการนำนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้ทางการแพทย์และ สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของ การดูแลรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและทรวงอก มี การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและรูปแบบบริการอย่างรวดเร็ว (the father of modern cardiology) เช่นกัน มีการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวปฏิบัติรูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดการรักษายาบาลที่มีคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดอบรมวิชาการเรื่อง “แนวโน้มการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกในอนาคต” (Future trends in cardiovascular nursing) ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๘ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลง/พัฒนาของระบบสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอก สามารถนำแนวคิดมาเป็นแนวทางสำหรับ การปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา การสร้าง/บูรณาการองค์ความรู้ อีกทั้งยังมีแนวทางในการแสวงหา หรือเกิด เครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาจารย์พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/ บุคลากรทางการพยาบาล จำนวนประมาณ ๒๐๐ คนทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ในการนี้ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด/ หน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการอบรมดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก <http://www.thaicvtnurse.org> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๘ - ๔ ๓ ๓ ๔ - ๗ ๗ ๔ ๒ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปัดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียน ครบก่อนกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่ท่านมีต่อสมาคมพยาบาลโรคหัวใจ และทรวงอก (ประเทศไทย) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมอีก ในโอกาสต่อไป



Scan เพื่อลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน)

นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)